

Các công ty thuộc Tập đoàn CoorsTek (gọi chung là “CoorsTek”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) tôn trọng quyền riêng tư của quý vị và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của quý vị.

Thông tin cá nhân, đôi khi còn được gọi là dữ liệu cá nhân hoặc thông tin nhận dạng cá nhân, có nghĩa là bất kỳ thông tin nào xác định danh tính của quý vị, khi sử dụng riêng hoặc kết hợp với thông tin khác có sẵn cho chúng tôi.

Chính sách Quyền riêng tư này mô tả cách CoorsTek xử lý thông tin cá nhân của quý vị khi quý vị sử dụng trang web, mua sản phẩm hoặc dịch vụ từ chúng tôi, đăng ký nhận bản tin hoặc liên hệ với chúng tôi để biết thông tin.

Chúng tôi là ai?

CoorsTek là một công ty toàn cầu bao gồm nhiều pháp nhân khác nhau và Chính sách Quyền riêng tư này được ban hành thay mặt cho từng pháp nhân đó. Danh sách các công ty thuộc Tập đoàn CoorsTek hoạt động tại mỗi quốc gia, bao gồm thông tin liên hệ của mỗi công ty và Viên chức phụ trách Bảo vệ Dữ liệu của từng công ty, nếu có, được đính kèm Chính sách Quyền riêng tư này dưới dạng Phụ lục A.

Bên kiểm soát dữ liệu thông tin cá nhân của quý vị là CoorsTek, Inc. và công ty thuộc Tập đoàn CoorsTek mà quý vị đã liên hệ hoặc quý vị đã mua sản phẩm hoặc dịch vụ. Đây là những tổ chức quyết định cách thức và lý do xử lý thông tin cá nhân của quý vị. Ngoài ra, CoorsTek, Inc. chịu trách nhiệm về trang web của chúng tôi và là bên kiểm soát dữ liệu về tất cả thông tin cá nhân được xử lý thông qua trang web của chúng tôi.

CoorsTek thu thập và sử dụng những thông tin cá nhân nào?

Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, lưu trữ và chuyển các loại thông tin cá nhân khác nhau về quý vị, chẳng hạn như:

- Dữ liệu xác định danh tính, bao gồm tên, họ, chức danh, tên công ty, tên người dùng hoặc số định danh tương tự, tuổi, giới tính và lịch sử nghề nghiệp hoặc công việc.
- Dữ liệu liên hệ, bao gồm địa chỉ thanh toán, địa chỉ giao hàng, địa chỉ email và số điện thoại.
- Dữ liệu giao dịch, bao gồm chi tiết về các sản phẩm và dịch vụ quý vị đã mua từ chúng tôi.
- Dữ liệu kỹ thuật, bao gồm địa chỉ giao thức internet (IP), dữ liệu đăng nhập, loại và phiên bản trình duyệt, cài đặt múi giờ và vị trí, loại và phiên bản phần bổ sung trình duyệt, hệ điều hành và nền tảng, cũng như công nghệ khác trên các thiết bị quý vị sử dụng để truy cập trang web này.
- Dữ liệu hồ sơ, bao gồm tên người dùng và mật khẩu, giao dịch mua hoặc đơn hàng của quý vị, sở thích, ưu tiên, phản hồi hoặc câu trả lời khảo sát, ngành hoặc thị trường mà quý vị đang làm việc và việc quý vị tham dự các sự kiện của ngành hoặc thị trường.
- Dữ liệu sử dụng, bao gồm thông tin về cách quý vị sử dụng trang web, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
- Dữ liệu tiếp thị và trao đổi thông tin, bao gồm sở thích của quý vị về thời gian và cách thức nhận thông tin tiếp thị và các thông tin liên lạc khác từ chúng tôi.

Cách thức và thời gian CoorsTek thu thập thông tin cá nhân của quý vị?

- Tương tác trực tiếp. Chúng tôi nhận hầu hết thông tin cá nhân của quý vị trực tiếp từ quý vị, chẳng hạn như khi quý vị yêu cầu báo giá hoặc mua sản phẩm hoặc dịch vụ từ chúng tôi; khi quý vị liên hệ với chúng tôi thông qua biểu mẫu “Liên hệ” trên trang web của chúng tôi hoặc qua đường bưu điện, điện thoại, email; hoặc khi quý vị đăng ký các ấn phẩm của chúng tôi hoặc yêu cầu thông tin tiếp thị; khi quý vị tham gia chương trình khuyến mãi hoặc khảo sát hoặc khi quý vị cung cấp phản hồi cho chúng tôi.

- **Công nghệ tự động.** Khi quý vị tương tác với trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể tự động thu thập Dữ liệu kỹ thuật về thiết bị, các thao tác và dạng mẫu duyệt web của quý vị thông qua cookie sử dụng, nhật ký máy chủ và các công nghệ tương tự khác. Chúng tôi cũng có thể nhận được Dữ liệu kỹ thuật về quý vị nếu quý vị truy cập các trang web khác sử dụng cookie của chúng tôi.
- **Bên thứ ba hoặc các nguồn có sẵn công khai.** Chúng tôi có thể nhận thông tin cá nhân về quý vị từ các bên thứ ba và các nguồn công khai, bao gồm (a) Dữ liệu kỹ thuật từ các nhà cung cấp phân tích, mạng quảng cáo và nhà cung cấp thông tin tìm kiếm và (b) Dữ liệu xác định danh tính và Dữ liệu liên hệ từ các nguồn có sẵn công khai, chẳng hạn như hiệp hội thương mại hoặc cơ quan đăng ký triển lãm thương mại, nền tảng mạng xã hội về nghề nghiệp (ví dụ: LinkedIn) và cơ quan đăng ký chính phủ hoặc cơ quan quốc gia (ví dụ: Danh Sách Biện Pháp Trưng Phạt của Văn Phòng Kiểm Soát Tài Sản Nước Ngoài Hoa Kỳ).

CoorsTek sử dụng thông tin cá nhân của quý vị như thế nào?

CoorsTek có thể thu thập, sử dụng, xử lý, chuyển giao và lưu trữ thông tin cá nhân của quý vị cho các mục đích sau:

Mục đích/Hoạt động	Loại thông tin cá nhân	Cơ sở pháp lý để xử lý thông tin
<p>Quản lý mối quan hệ của chúng tôi với quý vị, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - đăng ký quý vị làm khách hàng mới - trả lời các câu hỏi của quý vị - xử lý và thực hiện đơn hàng của quý vị - quản lý và thu các khoản thanh toán, phí, lệ phí - cung cấp dịch vụ khách hàng - yêu cầu phản hồi hoặc đánh giá - cung cấp thông báo thay đổi về sản phẩm, điều khoản dịch vụ hoặc Chính sách Quyền riêng tư này 	<ul style="list-style-type: none"> - Dữ liệu xác định danh tính - Dữ liệu liên hệ - Dữ liệu giao dịch - Dữ liệu hồ sơ - Dữ liệu tiếp thị và trao đổi thông tin 	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện hợp đồng với quý vị - Cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý - Cần thiết vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi (để thu hồi các khoản nợ đến hạn, để cập nhật hồ sơ của chúng tôi, để nghiên cứu cách khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi)
<p>Mời quý vị tham gia và quản lý việc quý vị tham gia trong các triển lãm thương mại, sự kiện, các chương trình, khảo sát, nghiên cứu thị trường và các hoạt động quảng bá khác.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dữ liệu xác định danh tính - Dữ liệu liên hệ - Dữ liệu giao dịch - Dữ liệu hồ sơ - Dữ liệu sử dụng 	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện hợp đồng với quý vị - Cần thiết vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi (để nghiên cứu cách khách hàng sử dụng, phát triển các sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi và để phát triển hoạt động kinh doanh của chúng tôi)
<p>Đưa ra đề xuất và khuyến nghị về các sản phẩm hoặc dịch vụ mà quý vị có thể quan tâm.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dữ liệu tiếp thị và trao đổi thông tin 	

Quản lý và bảo vệ hoạt động kinh doanh và trang web của chúng tôi, bao gồm khắc phục sự cố, phân tích dữ liệu, kiểm tra, bảo trì hệ thống, hỗ trợ, báo cáo và lưu trữ dữ liệu.

Cung cấp nội dung trang web và quảng cáo có liên quan cho quý vị và đo lường hoặc tìm hiểu hiệu quả của quảng cáo mà chúng tôi cung cấp cho quý vị.

Sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu để cải thiện trang web, sản phẩm/dịch vụ, tiếp thị, mối quan hệ khách hàng và trải nghiệm của chúng tôi.

- Dữ liệu xác định danh tính
- Dữ liệu liên hệ
- Dữ liệu kỹ thuật
- Dữ liệu hồ sơ
- Dữ liệu sử dụng
- Dữ liệu tiếp thị và trao đổi thông tin

- Cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý
- Cần thiết vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi (để điều hành doanh nghiệp, cung cấp dịch vụ quản trị và CNTT, an ninh mạng, ngăn chặn gian lận, xác định loại khách hàng cho các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, để giữ cho trang web của chúng tôi được cập nhật và phù hợp, để nghiên cứu cách khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ, để phát triển sản phẩm/dịch vụ, hoạt động kinh doanh của chúng tôi và để thông báo chiến lược tiếp thị của chúng tôi)

Tiếp thị

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của quý vị để tìm hiểu các sở thích và ưu tiên của quý vị nhằm xác định các sản phẩm, dịch vụ và ưu đãi mà chúng tôi cho rằng quý vị có thể quan tâm và gửi thông tin tiếp thị cho các sản phẩm, dịch vụ và ưu đãi đó. Quý vị có quyền phản đối việc chúng tôi lập hồ sơ này cho các mục đích tiếp thị trực tiếp.

Quý vị sẽ nhận được thông tin tiếp thị từ chúng tôi nếu quý vị đã yêu cầu thông tin từ chúng tôi, đã cung cấp thông tin của quý vị cho chúng tôi hoặc mua sản phẩm hoặc dịch vụ từ chúng tôi, và trong mỗi trường hợp, quý vị không chọn không nhận thông tin tiếp thị đó. Tuy nhiên, nếu quý vị cư trú tại Liên minh Châu Âu hoặc vùng tài phán có các luật tương tự về quyền riêng tư, chúng tôi sẽ không gửi cho quý vị bất kỳ thông tin tiếp thị điện tử không mong muốn nào, trừ khi quý vị đã chọn tham gia hoặc đồng ý nhận các thông tin liên lạc đó trước.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị với các công ty thuộc Tập đoàn CoorsTek cho các mục đích tiếp thị. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị với bất kỳ công ty nào bên ngoài các công ty thuộc Tập đoàn CoorsTek cho các mục đích tiếp thị, trừ khi chúng tôi đã được quý vị chấp thuận trước.

Quý vị có thể thu hồi chấp thuận nhận thông tin tiếp thị hoặc yêu cầu chúng tôi ngừng gửi thư tiếp thị cho quý vị bất cứ lúc nào bằng cách nhấp vào liên kết chọn không tham gia trên bất kỳ thư tiếp thị nào được gửi cho quý vị hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi.

Cookie

Chúng tôi sử dụng các cookie sau đây trên trang web của mình:

- Các cookie thực sự cần thiết để vận hành trang web của chúng tôi, chẳng hạn như cho phép quý vị đăng nhập vào các khu vực an toàn;
- Các cookie phân tích/hiệu suất để nhận biết và đếm số lượng khách truy cập vào trang web của chúng tôi cũng như để xem cách thức khách truy cập sử dụng trang web của chúng tôi;
- Các cookie chức năng để nhận biết quý vị khi quý vị quay trở lại trang web của chúng tôi, ví dụ: cá nhân hóa nội dung hoặc ghi nhớ tùy chọn ngôn ngữ hoặc khu vực của quý vị;
- Các cookie nhắm mục tiêu để ghi lại các trang mà quý vị đã truy cập và các liên kết quý vị truy cập trên trang web của chúng tôi, ví dụ: hiển thị quảng cáo phù hợp cho quý vị.

Quý vị có thể thiết lập trình duyệt từ chối tất cả hay một số cookie của trình duyệt, hoặc cảnh báo quý vị khi các trang web đặt hoặc truy cập cookie. Nếu quý vị vô hiệu hóa hoặc từ chối cookie, xin lưu ý rằng một số phần của trang web có thể không truy cập được hoặc không hoạt động đúng cách.

Ai có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của quý vị?

Quyền truy cập thông tin cá nhân của quý vị được cung cấp dựa trên cơ sở “cần biết”. Chúng tôi chỉ cấp quyền truy cập vào thông tin cá nhân của quý vị cho những người có nghĩa vụ bảo mật và những người được yêu cầu sử dụng thông tin cá nhân của quý vị để đạt được các mục đích đã nêu trong Chính sách Quyền riêng tư này, để thực hiện hợp đồng hiện tại hoặc tiềm năng của chúng tôi với quý vị hoặc để thực hiện nghĩa vụ pháp lý.

Ngoài ra, CoorsTek có thể cung cấp quyền truy cập vào thông tin cá nhân của quý vị cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, những người hỗ trợ chúng tôi quản lý mối quan hệ của chúng tôi với quý vị, chẳng hạn như các nhà cung cấp về dịch vụ quản lý quan hệ khách hàng, quản lý đơn hàng hoặc hợp đồng, tự động hóa việc tiếp thị, tạo khách hàng tiềm năng và quản lý triển lãm thương mại. Các bên thứ ba đó bị cấm sử dụng thông tin của quý vị cho bất kỳ mục đích nào không liên quan đến chức năng dịch vụ chính của họ. Chúng tôi yêu cầu tất cả các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, thông qua hợp đồng bằng văn bản, phải thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của quý vị theo các chính sách của chúng tôi và mọi nghĩa vụ bảo mật dữ liệu áp dụng cho chúng tôi.

Khi được pháp luật hiện hành cho phép, chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị một cách bảo mật với người mua và bên thứ ba liên quan đến giao dịch kinh doanh tiềm năng với CoorsTek, chẳng hạn như sáp nhập, bán hoặc tái cơ cấu.

Cuối cùng, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của quý vị cho các cơ quan chức năng, bao gồm chính phủ Hoa Kỳ hoặc các cơ quan của Hoa Kỳ, để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý hoặc quy trình pháp lý hợp lệ, chẳng hạn như lệnh khám xét, trát đòi hầu tòa hoặc lệnh của tòa án. Khi chúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân của quý vị để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc quy trình pháp lý, chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo rằng chúng tôi chỉ tiết lộ thông tin cá nhân tối thiểu cần thiết cho mục đích và hoàn cảnh cụ thể đó.

Thông tin cá nhân của quý vị được chuyển giao và lưu trữ ở đâu?

Thông tin cá nhân của quý vị có thể được chuyển ra bên ngoài quốc gia nơi quý vị làm việc hoặc sinh sống khi cần thiết để thực hiện hợp đồng hiện tại hoặc tiềm năng của chúng tôi với quý vị, để hoàn thành các mục đích được nêu trong Chính sách Quyền riêng tư này hoặc để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý. Điều này có thể bao gồm việc chuyển thông tin cá nhân của quý vị cho các công ty khác thuộc Tập đoàn CoorsTek và/hoặc các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba ở bên ngoài quốc gia nơi quý vị sinh sống hoặc làm việc.

Ví dụ: trang web của chúng tôi được lưu trữ trên các máy chủ đặt tại Hoa Kỳ và vì vậy nếu quý vị truy cập trang web của chúng tôi từ một quốc gia khác và cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi thì thông tin cá nhân của quý vị sẽ được chuyển đến Hoa Kỳ.

CoorsTek cam kết bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân của quý vị khi truyền gửi thông tin ra bên ngoài quốc gia quý vị đang sinh sống. Trong quá trình chuyển thông tin cá nhân của quý vị ra nước ngoài từ các địa điểm trong Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA) đến các vùng tài phán không được coi là có mức độ bảo vệ dữ liệu đầy đủ theo luật EU, chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo vệ thích hợp, cụ thể là các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn được Ủy ban Châu Âu phê duyệt. Khi chuyển thông tin cá nhân của quý vị ra nước ngoài từ các địa điểm bên ngoài EEA, chúng tôi đã thực hiện các thỏa thuận chuyển dữ liệu hoặc nhận được chấp thuận của quý vị khi cần thiết để bảo mật việc chuyển thông tin cá nhân của quý vị.

Thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật như thế nào?

CoorsTek duy trì các biện pháp bảo vệ về mặt kỹ thuật và tổ chức phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của quý vị khỏi việc xử lý trái phép hoặc bất hợp pháp và tránh mất mát, phá hoại hoặc hư hại do vô tình. Chúng tôi đã thực hiện các quy trình để ứng phó với bất kỳ hành vi nào nghi ngờ xâm phạm dữ liệu ảnh hưởng đến thông tin cá nhân của quý vị và sẽ thông báo cho quý vị và mọi cơ quan quản lý hiện hành về vi phạm khi có yêu cầu hợp pháp.

CoorsTek sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của quý vị trong bao lâu?

Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ thông tin cá nhân của quý vị trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích mà chúng tôi đã thu thập hoặc để đáp ứng bất kỳ yêu cầu pháp lý, kế toán hoặc báo cáo nào.

Để xác định khoảng thời gian lưu giữ thông tin cá nhân thích hợp, chúng tôi xem xét số lượng, tính chất và độ nhạy cảm của thông tin cá nhân, nguy cơ gây hại tiềm ẩn từ việc sử dụng trái phép hoặc tiết lộ thông tin cá nhân, mục đích xử lý thông tin cá nhân và liệu chúng tôi có thể đạt được những mục đích đó thông qua các phương tiện khác hay không và các yêu cầu pháp lý hiện hành.

Quý vị có quyền gì với thông tin cá nhân của mình?

Nếu quý vị cư trú tại Liên minh Châu Âu hoặc vùng tài phán có các luật tương tự về quyền riêng tư, quý vị được hưởng các quyền sau với thông tin cá nhân của mình do chúng tôi nắm giữ:

- **Quyền truy cập.** Quý vị có thể có quyền truy cập vào thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về quý vị. Nếu quý vị gửi yêu cầu này, chúng tôi sẽ yêu cầu thông tin cụ thể để xác minh danh tính của quý vị, sau đó tìm kiếm và cung cấp thông tin cá nhân của quý vị cho quý vị. Quyền truy cập của quý vị có thể bị hạn chế nếu việc cung cấp quyền truy cập đó sẽ vi phạm

luật hiện hành, quá mức hoặc không hợp lý, chẳng hạn như xâm phạm quyền riêng tư của người khác hoặc tiết lộ thông tin nhạy cảm của công ty.

- **Quyền cải chính.** Quý vị có thể yêu cầu chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình mà không bị chậm trễ quá mức khi thông tin cá nhân đó không chính xác, lỗi thời hoặc không đầy đủ. Vui lòng thông báo cho chúng tôi nếu thông tin cá nhân của quý vị có thay đổi.
- **Quyền xóa bỏ.** Trong một số trường hợp nhất định, quý vị có thể yêu cầu chúng tôi xóa hoặc gỡ bỏ thông tin cá nhân, chẳng hạn như khi chúng tôi không còn lợi ích hợp pháp để tiếp tục xử lý thông tin đó. Nếu chúng tôi không thể tuân thủ yêu cầu xóa thông tin của quý vị vì lý do pháp lý cụ thể, chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị.
- **Quyền hạn chế.** Trong một số trường hợp nhất định, quý vị có thể yêu cầu chúng tôi đình chỉ việc xử lý thông tin cá nhân của quý vị, chẳng hạn như trong thời gian chúng tôi đang xem xét yêu cầu khắc phục tính chính xác cho thông tin cá nhân của quý vị.
- **Quyền phản đối.** Quý vị có thể phản đối việc xử lý thông tin cá nhân của mình khi chúng tôi đang xử lý thông tin cá nhân của quý vị cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, bao gồm cả việc lập hồ sơ.
- **Quyền yêu cầu chuyển thông tin.** Trong một số trường hợp nhất định, quý vị có thể yêu cầu chuyển thông tin cá nhân của quý vị cho bản thân hoặc cho bên thứ ba ở định dạng có cấu trúc, thường dùng, có thể đọc được bằng máy.
- **Quyền khiếu nại.** Quý vị có quyền khiếu nại với cơ quan có thẩm quyền về bảo vệ dữ liệu liên quan, nếu có, ở quốc gia của mình.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu quý vị muốn thực hiện bất kỳ quyền nào trong số này liên quan đến thông tin cá nhân của mình (không bao gồm quyền khiếu nại). Mọi liên lạc phải được thực hiện bằng văn bản.

Quý vị nên biết những thông tin nào khác?

- **Trẻ em.** Trang web của chúng tôi không dành cho trẻ em (những người dưới 16 tuổi) và chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân liên quan đến trẻ em. Nếu chúng tôi phát hiện ra rằng chúng tôi đã thu thập hoặc nhận được thông tin cá nhân liên quan đến trẻ em, chúng tôi sẽ sử dụng mọi nỗ lực hợp lý để xóa thông tin cá nhân đó. Nếu quý vị tin rằng CoorsTek đang nắm giữ bất kỳ thông tin cá nhân nào từ hoặc về trẻ em, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
- **Liên kết của bên thứ ba.** Trang web của chúng tôi có thể bao gồm các liên kết đến các trang web, phần bổ sung và ứng dụng của bên thứ ba. Nhấp vào các liên kết đó hoặc bật các kết nối đó có thể cho phép các bên thứ ba thu thập hoặc chia sẻ dữ liệu về quý vị. Chúng tôi không kiểm soát các trang web của bên thứ ba này và không chịu trách nhiệm về các tuyên bố về quyền riêng tư hoặc việc xử lý thông tin cá nhân của họ, bao gồm cả cookie. Khi quý vị rời khỏi trang web của chúng tôi, chúng tôi khuyến khích quý vị đọc thông báo về quyền riêng tư của mọi trang web mà quý vị chuẩn bị truy cập.
- **Không cung cấp thông tin cá nhân.** Khi chúng tôi cần thu thập thông tin cá nhân để thực hiện hợp đồng với quý vị và quý vị không cung cấp thông tin cá nhân đó khi được yêu cầu, chúng tôi có thể không

thực hiện được hợp đồng đó (ví dụ: chúng tôi không thể cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ cho quý vị). Trong trường hợp này, chúng tôi có thể phải hủy một sản phẩm hoặc dịch vụ mà quý vị đang dùng, nhưng chúng tôi sẽ tìm cách thông báo cho quý vị nếu có thể vào thời điểm đó.

- **Cập nhật Chính sách Quyền riêng tư này.** Chính sách Quyền riêng tư này có thể được cập nhật định kỳ để phản ánh những thay đổi trong hoạt động xử lý thông tin cá nhân của chúng tôi. Chúng tôi sẽ đăng tải phiên bản cập nhật trên trang web của chúng tôi và nêu rõ thời điểm cập nhật gần nhất ở đầu Chính sách Quyền riêng tư.

Quý vị có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách nào?

Nếu quý vị có thắc mắc về Chính sách Quyền riêng tư này hoặc nếu tin rằng thông tin cá nhân của quý vị không được xử lý theo luật hiện hành hoặc Chính sách Quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với Phòng Pháp chế CoorsTek theo địa chỉ legal@coorstek.com hoặc công ty của Tập đoàn CoorsTek hoặc Viên chức phụ trách Bảo vệ Dữ liệu của công ty, nếu có, theo thông tin liên hệ được liệt kê trong Phụ lục A.

PHỤ LỤC A

CÁC CÔNG TY THUỘC TẬP ĐOÀN COORSTEK

Quốc gia	Công ty thuộc Tập đoàn CoorsTek
Hoa Kỳ	CoorsTek, Inc. đặt tại 14143 Denver West Parkway, Suite 400, Golden, Colorado 80401
Canada	CoorsTek Advanced Materials Hamilton đặt tại 45 Curtis Avenue N, Paris, Ontario N3L 3W1 Canada
Cộng hòa Séc	CoorsTek Advanced Materials Turnov đặt tại Za Viaduktem 2150, 51101 Turnov, Cộng hòa Séc
Đức	CoorsTek GmbH đặt tại Am Winkelsteig 1, D-91207 Lauf a.d. Peg., Đức Viên chức phụ trách Bảo vệ Dữ liệu: 2B Advice GmbH Email: CoorsTek@2b-advice.com Địa chỉ: Joseph Schumpeter Allee 25 53227 Bonn Đức Fon: +49 (228) 926165 120 Fax: +49 (228) 926165 109
Vương quốc Anh – New Mills & Crewe	<ul style="list-style-type: none"> CoorsTek, Ltd. đặt tại Watford Bridge, New Mills, High Peak SK22 4HJ, England, Vương quốc Anh CoorsTek Advanced Materials Crewe, Ltd. đặt tại Crewe Hall Enterprise Park, Weston Road, Crewe, Cw1 6UA England, Vương quốc Anh
Hà Lan	CoorsTek Netherlands B.V. đặt tại Frontstraat 4, 5405 AK, Uden, Hà Lan
Thụy Điển	CoorsTek Sweden AB đặt tại Fabriksvägen, S-91532 Robersfors, Thụy Điển
Hàn Quốc	CoorsTek Korea, Ltd. đặt tại 23-28, 4 Gongdan-ro, 7 Gil, Gumi-si, Gyeongsanbuk-do, Hàn Quốc, 39422
Thái Lan	CoorsTek Advanced Materials (Thailand) Co., Ltd. đặt tại 616/4 Moo 5, Maenam Khu. Pluak Daeng, Rayong, Thái Lan 21140
Trung Quốc	CoorsTek Trading (Shanghai) Co. Ltd. đặt tại Room 907, World Trade Tower, No. 500 Guangdong Rd., Quận Hoàng Phố, Thượng Hải, Trung Quốc 200001
Nhật Bản	<ul style="list-style-type: none"> CoorsTek GK đặt tại Osaki Wiz Tower, 11-1, Osaki 2-chome, Shinagawa-ku, Tokyo, 141-0032, Nhật Bản CoorsTek Tokuyama Corporation đặt tại 2-1-32, Eguchi, Thành phố Shunan, tỉnh Yamaguchi 745-0862, Nhật Bản CoorsTek Machinery Corporation đặt tại 378, Oguni-machi Oaza, Oguni-machi, Nishiokitamagun, tỉnh Yamagata 999-1531, Nhật Bản